

# มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 6 - พุธสัปดาห์ 12 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 2051

หน้า: 15(ล่าง)

Col.Inch: 45.21

Ad Value: 21,700.80

PRValue (x3): 65,102.40

คลิ๊ป: สี่สี่

คอลัมน์: เมนูข้อมูล: 'อยู่ไม่เป็น' ยังอีกไกล



## เมนูข้อมูล

นายคาค้า

# 'อยู่ไม่เป็น' ยังอีกไกล

หากติดตามการเมืองที่ใกล้ชิดสักหน่อย จะรับรู้ "อยู่ไม่เป็น" ที่ "พรรคอนาคตใหม่" ซึ่ขึ้นมาเป็น "มีोटโต้" การรณรงค์ล่าสุด แท้จริงแล้วมาจากคำว่า "อยู่เป็น"

คำว่า "อยู่เป็น" นั้นเป็นศัพท์แสลงที่เกิดขึ้นในแวดวงการเมืองช่วงหลัง "คนรักสุขภาพสงบแห่งชาติ" หรือ "คสช." ยึดอำนาจการบริหารประเทศจาก "รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง" และใช้กำลังและอาวุธของกองทัพควบคุมฝ่ายที่เห็นต่างอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะป็นในนามของ "ปรับทัศนคติ" หรือ "ความผิดต่อความมั่นคง" ทำให้ชีวิตของคนที่มีความเห็นต่างๆ ไม่เห็นด้วยต้องเดือดร้อนกันไปทั่ว

คนในกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จกษัตรากรรมหนักหนาสาหัสกันไปตามแต่ คสช.จะถือเป็นความผิดหนักเบาแค่ไหน ส่วนคนเห็นต่างทั่วไปอย่างน้อยก็เกิดความหวาดวิตก หรือกลัวที่จะพุดแสดงความคิดเห็น

ขณะที่อีกด้าน คนในกลุ่มที่ทำท่า หรือพุดจาในทางเห็นดีเห็นงามกับการใช้อำนาจควบคุมความเห็นต่าง ได้รับการเกื้อหนุนตั้งป็นผู้มีวาสนาได้เสพส่วนบุญของอำนาจ ด้วยความหน้าขึ้นตาบานกันคึกคัก

คนในกลุ่มจำพวกหลังนี้ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพวก "อยู่เป็น"

"อยู่เป็น" ในความหมายของคนี่เริ่มต้นจากการไม่ทำตัวให้ต้องเดือดร้อน

ในสถานการณ์อีกเติมแห่งอำนาจ และสามารถพุดและทำให้เป็นที่พุดออกพอใจของผู้มีอำนาจจนได้รับส่วนแบ่งจากการแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกอำนาจ กินเงินเดือน มีรายได้จากงบประมาณของประเทศอันมาจากภาษีของประชาชนสลายไป

จึงเกิดคำนิยมแบบกระซิบให้กันว่าใคร "อยู่เป็น" และ "พวกอยู่เป็น" นี้เองที่ทำให้ทำยืมกริม ออกท่าทางพินันแคลนคนในกลุ่มที่ไม่เออไม่อกกับอำนาจที่ใช้กำลังอาวุธยึดมาว่าเป็น "พวกอยู่ไม่เป็น"

"อยู่ไม่เป็น" ในความหมายของพวกไม่ฉลาด ไม่รู้จักปรับตัวเพื่อไม่ให้ตัวเองเดือดร้อน แถมยังจะได้ประโยชน์จากการแสดงออกแบบ "อยู่เป็น"

คำว่า "อยู่ไม่เป็น" ดูจะกลายเป็นคำที่ให้ความหมายว่า "โง่เขลา" เข้าไปทุกที

แต่ "พรรคอนาคตใหม่" กลับหยิบคำว่า "อยู่ไม่เป็น" ขึ้นมาเป็น "มีोटโต้" รณรงค์ทางการเมืองโดยอธิบายเสียใหม่ว่ามีความหมายของ "อยู่อย่างไมยอมจำนน-ไม่สอพลอ" ต่ออำนาจ เลยไปถึง "ยืนหยัดเพื่อต่อสู้กับความไม่ชอบธรรม ไม่ก้มหัวให้การใช้อำนาจที่เหนือกว่ามาข่มเหงรังแกในทุกรูปแบบ"

ปฏิบัติการ "อยู่ไม่เป็น" ของ "พรรคอนาคตใหม่" ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ การรณรงค์ก่อกระแส "อยู่ไม่เป็น" เพื่อสร้างแนวร่วมให้แข็งแกร่งพอจะต้านการใช้อำนาจอย่างไม่ชอบธรรมได้หรือประชาชนจะตื่นตัวในการมองเห็น "วิกฤตที่เกิดจากการใช้อำนาจที่ล้นเกิน" หรือไม่

วันนี้ "นิด้าโพล" พยายามหาคำตอบให้แล้ว

คำตอบในคำถามที่ว่า ในความเข้าใจของท่าน "อยู่เป็น" หมายถึงอะไร ร้อยละ 40.57 ตอบว่า "คนที่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่ดำรงอยู่" ร้อยละ 38.11 ตอบว่า "คนที่มีวิธีการใดๆ ก็ได้ที่ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดปลอดภัย"

สำหรับคนที่มองเห็นว่า "อยู่เป็น" คือพวกที่ "ยอมจำนนต่อสภาพแวดล้อมหรืออำนาจ" มีแค่ ร้อยละ 2.22 ขณะที่มองว่าเป็น "พวกไม่มีจุดยืน ไม่ยึดมั่นหลักการ และไม่มีอุดมการณ์" มีเพียง ร้อยละ 1.58 เท่านั้น

และเมื่อถามว่า ในความเข้าใจของท่าน "อยู่ไม่เป็น" หมายถึงอะไร ร้อยละ 35.18 ตอบว่า "คนที่ไม่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่ดำรงอยู่"

ร้อยละ 23.45 ตอบว่า คนที่กระทำสิ่งใดแล้วเกิดผลลบกับตัวเอง

ร้อยละ 15.77 ตอบว่า คนไม่รู้จักรากลเกศะดื้อรั้น หัวชนฝา เอาแต่ใจตัวเองเป็นหลัก

ร้อยละ 14.03 ตอบว่า เป็นคนชอบทำอะไรแบบจรรยาฆวางคลอง หรือแวงงเท้าหาเสี้ยน

ร้อยละ 13.39 บอกว่า เป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม และไม่เจริญรุ่งเรือง

ร้อยละ 10.78 บอกว่า เป็นคนขาดความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และไม่เข้าใจสังคมล้วนแล้วแต่มอง "อยู่ไม่เป็น" ในแง่ลบเกือบทั้งหมด

ที่เห็นว่า "เป็นคนไม่ยอมจำนนต่อสภาพแวดล้อมหรืออำนาจ" มีแค่ร้อยละ 4.83 ขณะที่มีร้อยละ 3.41 เท่านั้นที่เห็นว่าป็นคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

จากผลสำรวจนี้ แพบจะเป็นคำตอบได้เลยว่าคุณพยายมปลูกกระแสไมยอมจำนน สร้างจิตใจที่กล้าพอจะต่อสู้กับความไม่ป็นธรรม

พรรคอนาคตใหม่ยังต้อง หนักน้ออีกเยอะ ●